

Huy động các nguồn lực để giảm nghèo bền vững

17:55 03/01/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Bá Thước là huyện nằm ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa, các Trung tâm thành phố Thanh Hóa gần 100 km, trong những năm qua Huyện ủy, UBND huyện Bá Thước luôn bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành trong phát triển kinh tế - xã hội, do đó đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.



Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác thăm công trình đường giao thông nông thôn tại huyện Bá Thước vào tháng 11/2023 _Ảnh: Báo Thanh Hóa

Cụ thể, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao về phát triển kinh tế - xã hội, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) đã thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình giảm nghèo bền vững, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, XDNTM giai đoạn 2021-2025.

Được sự hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, huyện Bá Thước đã xây dựng hàng chục mô hình giảm nghèo như: Mô hình nuôi bò sinh sản tại các xã Điện Quang, Ái Thượng; mô hình trồng rừng kết hợp chăn nuôi tại các xã Thiết Ống, Cổ Lũng, Thành Sơn; mô hình

trồng rau an toàn tại các xã Thành Lâm, Lũng Cao, Điền Lư. Các mô hình hiện nay đang phát huy hiệu quả, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, mở ra hướng thoát nghèo cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn.

Nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bằng việc đầu tư cơ sở hạ tầng, từ năm 2021 đến nay, huyện Bá Thước đã đầu tư hơn 191 tỷ đồng phát triển hạ tầng giao thông, văn hóa, giáo dục, y tế và các cơ sở hạ tầng quan trọng khác đã tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, góp phần làm thay đổi diện mạo ở các vùng nông thôn trên địa bàn.

Năm 2023, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Bá Thước được phân bổ hơn 10 tỷ đồng thực hiện các dự án, chủ yếu là dự án phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản. Đến nay, các xã đã thực hiện xong dự án. UBND huyện Bá Thước chỉ đạo Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn hướng dẫn người dân cách chăm sóc, phòng bệnh cho trâu, bò. Dự án nuôi trâu, bò sinh sản của huyện Bá Thước được kỳ vọng sẽ góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước đưa các hộ thoát khỏi danh sách hộ nghèo của địa phương.

Để ổn định đời sống nhân dân, huyện Bá Thước đang tích cực triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, với tổng kinh phí 65 tỷ đồng. Hiện, UBND huyện đã phê duyệt danh sách làm nhà, sửa nhà năm 2023 cho 1.830 hộ với tổng kinh phí hơn 57 tỷ đồng, đạt 88,4% kế hoạch vốn giao, trong đó làm mới 1.043 hộ, sửa chữa 787 hộ.

Nhằm giúp hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững huyện Bá Thước quan tâm đến việc đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2023, huyện Bá Thước đã được phân bổ gần 2,5 tỷ đồng để thực hiện 4 dự án về phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm bền vững, phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn; hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hiện nay, dự án này, đang phát huy hiệu quả góp phần nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo.

Do triển khai đồng bộ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, XDNTM, MTTQ, các tổ chức đoàn thể đã tích cực vào cuộc trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, các chương trình, chính sách, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Bá Thước đã phát huy hiệu quả, diện mạo nông thôn thay đổi

rõ nét.

Theo báo cáo, tổng số hộ tự nhiên toàn huyện Bá Thước tại thời điểm rà soát là: 26.688 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống 17,58% và tỷ lệ hộ cận nghèo là 21,82%, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người tăng lên 31,8 triệu đồng/người/năm.

Lê Thanh

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/huy-dong-nguon-luc-thuc-hien-giam-ngheo-ben-vung>